

# คูดวงออนไลน์

(3 มีนาคม 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่ถูกผลักดันให้ไปสู่การลงทุนที่ไม่ให้ผลตอบแทนที่ดี

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า สิงห์ชรา เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 23.47 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก ธุรกิจที่ทำอยู่จะไปได้ต่อมั๊ยคะ เจอปัญหาหลายปีแล้ว

คุณไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆว่า งานที่คุณทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ผมจึงไม่สามารถระบุชี้ชัดลงไปได้ว่า งานนั้นๆดีกับคุณหรือไม่

แต่จะขออ่านจากตัวเลขว่า คุณน่าจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจของคุณมาตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ซึ่งหากคุณมีโอกาสปรึกษาผมในช่วงนั้น ผมก็จะห้ามไม่ให้คุณลงทุนแน่นอน

เพราะปีนั้นเป็นปีที่แย่ของคุณเกี่ยวกับการลงทุนอะไรใหม่ๆ แต่ผมก็เชื่อว่า ไม่ว่าใครจะห้ามคุณอย่างไรก็ตามที คุณก็คงจะไม่ฟัง ส่วนหนึ่งก็เพราะ คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก เพราะร่ำเรียนมาสูง อย่างน้อยก็น่าจะถึงขั้นปริญญาโท

ที่สำคัญก็คือ ตอนนั้นคุณมีเงิน มีความพร้อมทั้งวิชาการในตัวเอง ความมั่นใจ และ ทุนทรัพย์ จึงยากที่จะเปลี่ยนใจคุณ

แต่ถ้ามองในเรื่องเหตุผลทางโหราศาสตร์ ก็ขอบอกว่า คุณถูกแรงผลักดันของกรรมเก่า้นำเข้าสู่ปัญหาเรื่องดังกล่าวนั่นเอง

หลังจากนั้น กลางปีพ.ศ. 2557 คุณก็น่าจะมีปัญหาทางการเงินอีกครั้ง อาจจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ว่ากันตามพื้นชะตาเดิมของคุณ การเงินของคุณค่อนข้างจะอ่อนไหวมาก ขึ้นๆลงๆ จึงต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ดูเหมือนว่าการเงินของคุณจะร่วงไหลมากทีเดียว

การเงินของคุณนับตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่ราหู(♄)เสวยอายุ เปรียบเทียบกับตั้งแต่ตอนกลางปี พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นตอนที่อังคาร(๓)เสวยอายุ ช่วงนี้ดูเหมือนจะเสียหายน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของคุณก็คือ คุณมีแนวโน้มที่จะสร้างหนี้สินขึ้นมาได้อีก หากไม่ควบคุมรายจ่ายให้เข้มงวด ดังนั้น เรื่องการเงินจึงขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นหลัก

แม้คุณจะไม่ได้ออกว่าคุณทำงานอะไร ผมก็จะขอบอกเรื่องงานที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาของคุณเอาไว้ เพื่อว่าคุณจะคิดทำอะไรเพิ่มเติมอยู่

คุณควรจะทำหน้าที่เกี่ยวกับของเหลว น้ำ ของระเหิดระเหย ของที่ทันสมัย และ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยงาม ศิลปะ อาจจะเป็นประเภทครีမ်ประทินผิวของผู้หญิง น้ำหอม อาหารการกินประเภทอาหารเสริม เหล่านี้เป็นต้น

คำถามที่สอง หนี้สินที่เกิดจากข้อ 1 จะทุเลาเมื่อไหร่คะ

นอกเหนือจากที่ผมได้ตอบคุณในข้อที่หนึ่งไปแล้ว การเงินของคุณค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง ผกผันมากที่สุด เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย

เพราะฉะนั้น หากคิดจะลงทุนทำอะไร ก็ควรคิดถึงทางหนีที่ไล่ไว้บ้าง คิดเดินหน้าก็ต้องเผื่อพื้นที่ถอยเอาไว้บ้าง อย่าเอาแต่มองไปข้างหน้าเรื่องความสำเร็จเพียงอย่างเดียว ต้องคิดเผื่อในทางร้ายเอาไว้ด้วย

ทางร้ายของคุณนั้น แม้จะร้ายก็ไม่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว และเช่นเดียวกัน ตอนนี้อยู่ที่คุณเป็นหนี้เป็นสิน อีกสักพักก็จะค่อยดีขึ้นมาครับ คงน่าจะเป็นหลังเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2560 นี้ไปแล้วครับ

คำถามสุดท้าย สุขภาพของตัวเอง จะมีอะไรน่ากังวลมั๊ยคะ

สุขภาพที่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษสิ่งแรกก็คือ เรื่องความคิด สมอง เพราะคุณเป็นคนเครียด คิดมาก อาจเข้าข่ายย้ำคิดย้ำทำ หรือบางครั้งก็อาจจะติดขัดในเรื่องการคิดการพูด คิดอย่าง แต่พอพูดออกไปเป็นอีกอย่าง เหล่านี้เป็นต้น

นอกจากนี้ สิ่งที่จะต้องระวังต่อมาก็คือ โรคเกี่ยวกับหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ โรคมุมแพ้ย ระบบทางเดินอาหาร ปอด และที่ต้องหมั่นตรวจประจำปีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบรังไข่ มดลูก

ไม่ต้องตกใจนะครับ เพียงแต่หมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจประจำปีสม่ำเสมอครับ ขอให้คุณโชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สิงห์ชรา ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ มีคิวเหลืออีกแค่ 2 คิว หากท่านผู้อ่านถามมาในตอนนี้ ก็น่าจะตอบได้เร็ว ไม่ต้องรอนานครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ CARTOON ที่เขียนถามมาจากประเทศเบลเยียมครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลตอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

